

Năm 2024

THỨ SÁU

Phát hành: 03/5/2024

Phát hành hàng ngày từ
thứ Hai đến thứ Sáu

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIN QUỐC HỘI	1
1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ	1
2. Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội	2
3. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội	2
4. Từ vụ ông Dương Văn Thái: Quy trình bắt giữ người nghi phạm tội là đại biểu Quốc hội	3
GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG	4
5. Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đạt 14,66% kế hoạch	4
6. TP.HCM giải ngân gần 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 4 tháng	5
7. Đồng Nai đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công	6
KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP	6
8. Top 7 tỉnh thành có doanh thu du lịch nghìn tỷ dịp 30/4	6
9. Phát triển Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh	7
10. Bạc Liêu tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp	8
QUẢN LÝ	9
11. Chính phủ đang họp hoàn thiện hồ sơ đề báo cáo Bộ Chính trị về chính sách tiền lương mới	9
12. Sắp diễn ra lễ công bố PCI và PGI 2023	10
13. TP HCM vận hành chính thức phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo	10
14. TP.HCM cấm công chức đòi giấy xác nhận đổi tên khu phố khi giải quyết thủ tục hành chính	11
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH	11
15. Lào Cai: Xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân	11
SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH	12
16. Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu quan chức tỉnh Bình Thuận	12
17. Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	13

TIN QUỐC HỘI

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 7.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Trước đó, vào ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể, Trung ương đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Tienphong.vn 02/5, Luân Dũng)[Về đầu trang](#)

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội

Ngày 2/5, Tổng Thư ký Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định. (Tienphong.vn 02/5, Luân Dũng)[Về đầu trang](#)

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Chiều 2/5, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội đã xem xét, bỏ phiếu thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái, thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Ngày 1/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường có thông báo về việc cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Cụ thể, ngày 26/4, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật;

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái - đại biểu Quốc hội khóa

XV, kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. (Tienphong.vn 02/5, Luân Dũng)[Về đầu trang](#)

Từ vụ ông Dương Văn Thái: Quy trình bắt giữ người nghi phạm tội là đại biểu Quốc hội

Theo quy định, việc khởi tố, bắt tạm giam đại biểu Quốc hội phải có đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được sự đồng ý của Quốc hội hoặc sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến quy trình bắt người nghi phạm tội là đại biểu Quốc hội, Điều 81 Hiến pháp 2013 quy định, không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội, hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Luật tổ chức Quốc hội 2014 cũng quy định, không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Việc đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý.

Như vậy, việc bắt người nghi phạm tội là đại biểu Quốc hội phải có đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được sự đồng ý của Quốc hội hoặc sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trong thời gian Quốc hội không họp).

Việc thực hiện lệnh bắt thuộc về cơ quan điều tra phát hiện ra hành vi phạm tội của đại biểu Quốc hội và có thẩm quyền điều tra hành vi phạm tội đó.

Ông Dương Văn Thái là đại biểu Quốc hội khóa XV, nên việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Thái, phải được sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, phải có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Thái thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014, trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đó.

Đại biểu Quốc hội được trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu và khôi phục các lợi ích hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên đại biểu đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

Trường hợp đại biểu Quốc hội bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực. (Tienphong.vn 02/5, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đạt 14,66% kế hoạch

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tháng 3, ước thực hiện 4 tháng kế hoạch năm 2024.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân ước 4 tháng của cả nước tăng so với cùng kỳ năm 2023, hiện đạt 14,66% tổng kế hoạch và 15,65% kế hoạch Thủ tướng giao.

Bộ Tài chính cho biết, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 35 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt gồm Đài truyền hình Việt Nam (73,48%), Bộ Xây dựng (41,44%), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (28,28%), Bộ Giao thông Vận tải (25,64%), Long An (38,25%), Phú Thọ (32,25%), Tiền Giang (31,2%), Lào Cai (30,56%).

Còn 7 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%, có 25 địa phương tỷ lệ giải ngân dưới 15%.

Dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên tất cả các lĩnh vực đều đang có sự khởi sắc, nhưng theo Bộ Tài chính, vẫn còn nhiều vướng mắc khiến tiến độ giải ngân chưa đạt như kỳ vọng đặt ra. Theo đó, các vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm quốc gia như vẫn còn địa phương chưa giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 cho các dự án thành phần được giao quản lý...

Bên cạnh đó, vẫn còn một số vướng mắc đã tồn tại trong thời gian dài chưa được khắc phục cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân như vướng mắc trong một số cơ chế chính sách; giải phóng mặt bằng, trọng tâm là việc xác định nguồn gốc

đất, xác định giá đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, tái định cư; liên quan đến biến động giá nguyên vật liệu, nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng...

Ngoài ra, những tháng đầu năm chủ đầu tư các dự án khởi công mới đang tập trung triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thiết kế chi tiết. Vì vậy, các dự án hầu hết chưa có nhiều khối lượng công việc hoàn thành để nghiệm thu, thanh toán giải ngân. (VTV.vn 01/5) [Về đầu trang](#)

TP.HCM giải ngân gần 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 4 tháng

Đến hết tháng 4/2024, TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công ước tính đạt 7.988 tỷ đồng, đạt 10,1% kế hoạch và gấp 3,2 lần so cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng qua, thành phố đã tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, khơi thông các nguồn lực, tìm giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cát cho các dự án đầu tư trọng điểm.

Tuy nhiên, dự án hiện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc như công tác thu hồi mặt bằng tái lần chiếm, pháp lý bãi tiếp nhận đất, bùn từ quá trình thi công các dự án và thiếu cát san lấp, cát đổ bê tông, cát xây tô.

Với tốc độ giải ngân hiện tại, nhiều chuyên gia nhận định, mục tiêu năm 2024 TP.HCM phải giải ngân 95% của con số hơn 79.200 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm là một thách thức rất lớn trong bối cảnh khó khăn bủa vây.

Bởi vậy, ngay từ đầu năm, TP.HCM đã xác định việc tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024. Rút kinh nghiệm bước chạy đà không tốt trong quý I/2023 dẫn đến kết quả không như mong muốn trong năm 2023, năm nay, TP nỗ lực xây dựng một "chân đế" tốt để đạt mục tiêu giải ngân 95%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu như không có cách làm quyết liệt hơn, không nỗ lực hơn nữa thì TP khó đạt được mục tiêu trên.

Nhiệm vụ quý II/2024 và thời gian còn lại của năm rất lớn. Cụ thể khi những tồn tại chưa giải quyết triệt để thì những khó khăn mới phát sinh nhiều. Khó khăn từ bên ngoài, từ trong nước, từ nội tại TP bủa vây nên cần phải tập trung nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn.

Đối với các dự án có hạng mục giải phóng mặt bằng, phải xác định cụ thể mốc thời gian hoàn thành để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cả năm đạt trên 95%. Trong đó đảm bảo toàn bộ dự án mới hoàn tất thủ tục quyết định đầu tư trong quý II và đạt mục tiêu phân đấu trong quý II năm 2024 giải ngân không thấp hơn 30%. Nhiệm vụ giải ngân trong thời gian còn lại của năm rất nặng nề với 73.000 tỷ đồng, tức là mỗi quý phải giải ngân trên 24.000 tỷ đồng, mỗi tháng phải trên 8.000 tỷ đồng. (Doanhnghieptiepthi.vn 02/5, An Mai) [Về đầu trang](#)

Đồng Nai đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đồng Nai có 28 dự án trọng điểm đang được triển khai nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công rất ỉ ạch do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Trước thực trạng này, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án và tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Số liệu của Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho thấy, năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh là hơn 9.100 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh gần 5.000 tỷ đồng (cao hơn năm 2023 hơn 438 tỷ đồng), chiếm gần 54% số vốn phân bổ cho các dự án của tỉnh.

Nhưng đến ngày 11/4, nguồn vốn đã giải ngân đối với các công trình, dự án trọng điểm mới được hơn 412 tỷ đồng (đạt hơn 8,3% kế hoạch vốn). Nguyên nhân tiến độ giải ngân vốn và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm còn chậm do công tác bồi thường, GPMB gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để đạt mục tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2024 phải giải ngân đạt hơn 50% nguồn vốn đầu tư công, khối lượng công việc còn lại là rất lớn nên các chủ đầu tư, các địa phương cần tập trung giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa ban hành chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong năm 2024. (Sggp.org.vn 02/5, Hoàng Bắc)[Về đầu trang](#)

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

Top 7 tỉnh thành có doanh thu du lịch nghìn tỷ dịp 30/4

7 tỉnh thành có doanh thu du lịch cao nhất dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đều đạt trên nghìn tỷ đồng, trong đó Thanh Hóa đứng đầu với hơn 3.800 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia công bố hôm 1/5, Thanh Hóa có tổng thu du lịch cao nhất nước trong 5 ngày nghỉ lễ (27/4-1/5) với 3.805 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là TP HCM với doanh thu đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 2%. Hà Nội đứng thứ ba khi thu về 2.500 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Quảng Ninh đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 53%; Nghệ An đạt 1.700 tỷ đồng, tăng hơn 10%; Đà Nẵng thu về 1.336 tỷ đồng, tăng gần 13%. Khánh Hòa đứng thứ 7 trong danh sách nghìn tỷ với 1.306 tỷ đồng, tăng 53%. Số lượng các tỉnh thành đạt doanh thu nghìn tỷ năm nay cũng nhiều hơn. Năm 2023, cả nước ghi nhận có 5 tỉnh thành đạt doanh thu nghìn tỷ gồm Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa.

Ngành du lịch cả nước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách dịp này, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa bàn trọng điểm trên cả nước ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Thanh Hóa giữ vị trí quán quân cả về doanh thu và lượng khách khi phục vụ hơn 1,5 triệu lượt trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng hơn 27%. Quảng Ninh đứng thứ hai khi phục vụ hơn 1 triệu lượt, tiếp theo là Khánh Hòa với 970.000 lượt, TP HCM với 967.000 lượt, Nghệ An gần 950.000 lượt, Hà Nội phục vụ 738.000 lượt Bà Rịa - Vũng Tàu gần 626.000 lượt, Hà Tĩnh hơn 600.000 lượt.

Ngoại trừ hai thành phố lớn nhất nước lượng khách du lịch không tăng đột biến do vé máy bay cao cùng thời tiết nắng nóng kéo dài, các tỉnh thành khác đều có lượng khách tăng ấn tượng từ hơn 20%. Hà Tĩnh có tỷ lệ khách tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái cao nhất nước, gần 70%. Các tỉnh kể trên có tỷ lệ khách đột biến do năm nay thời tiết nắng nóng trong suốt 5 ngày nghỉ lễ khiến người dân có xu hướng đến các nơi có biển để giải nhiệt. Tỷ lệ kín phòng tại các bãi biển đều đạt trên 90%, có nơi 100%. (Vnexpress.net 02/5, Phương Anh) [Về đầu trang](#)

Phát triển Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh

Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, Bình Dương đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Bình Dương định hướng phát triển bền vững bằng việc ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Theo đó, tỉnh sẽ chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, trung hòa carbon với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, thúc đẩy phát triển bền vững.

Về phía các doanh nghiệp, tại dự án sản xuất đồ chơi Lego có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD trên diện tích 44ha, Tập đoàn Lego (Đan Mạch) áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng của Bình Dương về tăng trưởng xanh, dự kiến hoạt động trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Lego Preben Enef cho hay, đây là dự án trung hòa carbon đầu tiên của Lego được phát triển theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Nhà máy không có khí thải carbon, nguồn điện sử dụng hoạt động là năng lượng tái tạo cung cấp từ hệ thống tấm pin mặt trời từ cánh đồng pin ngay bên cạnh nhà máy.

Là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC đang tiên phong đồng hành cùng Ngân hàng Thế giới (World Bank) nghiên cứu thúc đẩy cơ hội phát triển Khu công nghiệp sinh thái (EIP) đầu tiên tại Việt Nam theo khung quốc tế EIP 2.0 của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), World Bank và

Tổ chức Hợp tác quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ), nhằm đáp ứng các tiêu chí của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC Phạm Ngọc Thuận cho biết, hệ sinh thái EIP kiểu mới là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, môi trường, xã hội, cùng hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) năm 2050.

Về lĩnh vực môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Ngô Quang Sự, cho biết, Bình Dương đã đầu tư nhà máy sản xuất phân Compost với công suất 1.680 tấn/ngày để tái chế chất thải sinh hoạt, xây dựng nhà máy đốt rác thải phát điện với công suất 4,6MW (xử lý 200 tấn rác thải/ngày). Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống thu hồi nhiệt từ lò đốt chất thải để phát điện với công suất 9,6MW; xây dựng 4 nhà máy xử lý nước thải đô thị... nhằm phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Dương đạt được, nhất là những bài học kinh nghiệm trong 27 năm xây dựng và phát triển là tiền đề quan trọng giúp tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tựu thời gian tới. Phấn đấu đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước. (Hanoimoi.com.vn 01/5, Minh Tuấn)[Về đầu trang](#)

Bạc Liêu tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Tỉnh Bạc Liêu đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng tốc phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2024, đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong việc tập trung các nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh; trao đổi với doanh nghiệp về tình hình sản xuất, kinh doanh; giải đáp các kiến nghị, tìm hướng giải quyết phù hợp, đúng pháp luật để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển.

Tỉnh cũng đã xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 để kêu gọi các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Lũy kế đến nay, Bạc Liêu đã thu hút đầu tư được 199 dự án (trong đó, có 182 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 65.065 tỷ đồng; 17 dự án nước ngoài, tổng vốn đăng ký 4,7 tỷ USD).

Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Các chính sách về phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX được triển khai thực hiện kịp thời. Đặc biệt, mô hình Gặp gỡ, cà phê và điểm tâm sáng giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh

đạo các doanh nghiệp được tổ chức định kỳ hằng tháng bước đầu phát huy hiệu quả. Qua đó, nhiều vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh nắm bắt và chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.

Trong quý I/2024, trên địa bàn tỉnh có 75 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 1.150 tỷ đồng và 3 HTX thành lập mới. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 2.660 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn đăng ký 39.500 tỷ đồng; 232 HTX và 3 liên hiệp HTX.

Đồng thời, Bạc Liêu tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản. Trong đó, chú trọng đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu. Tỉnh sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến thủy sản tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh mời gọi đầu tư, huy động các nguồn vốn cho phát triển công nghiệp chế biến thủy sản...

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều khẳng định: “Năm 2024, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết, chương trình, kết luận, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Thời gian về đích cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 không còn nhiều, những bứt phá trong năm 2024 chính là yếu tố mang tính quyết định để tạo sự thay đổi mà tỉnh quyết tâm thực hiện, đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra”. (Baodautu.vn 02/5, Huy Tụ) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Chính phủ đang họp hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị về chính sách tiền lương mới

Ngày 2/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.

Chính phủ cho biết từ ngày 1/7 sẽ thực hiện chính sách tiền lương mới đi đôi với bình ổn giá cả để tránh tình trạng “lương tăng một đồng, giá tăng hai đồng”.

Theo nhiệm vụ được phân công, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền và triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.

Trong đó có nội dung về thang, bậc lương, phụ cấp lương như ý kiến cử tri nêu đối với cán bộ, công chức, viên chức để khắc phục những bất cập về chế độ tiền lương hiện nay, nhằm cải thiện đời sống của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức và những người hưởng lương.

Mặt khác, theo chức năng được Chính phủ phân công, các cơ quan liên quan sẽ trình Chính phủ triển khai đồng bộ hai giải pháp để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. (Plo.vn 02/5, Viết Long)[Về đầu trang](#)

Sắp diễn ra lễ công bố PCI và PGI 2023

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tại Hà Nội.

Đây là sự kiện thường niên do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) và các đối tác tư nhân nhằm thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và thân thiện với môi trường.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, qua kết quả điều tra hơn 10.000 doanh nghiệp trên cả nước, như thường lệ, báo cáo PCI và PGI 2023 công bố bảng xếp hạng các địa phương đứng đầu về chất lượng điều hành kinh tế theo đánh giá của doanh nghiệp.

Báo cáo PCI và PGI 2023 còn là một bức tranh sống động về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm vừa qua dưới góc nhìn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, những cải cách được doanh nghiệp đánh giá cao, các khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Đặc biệt báo cáo năm 2023 truyền tải đánh giá của doanh nghiệp về nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc quản lý, bảo vệ môi trường và thúc đẩy đầu tư xanh, thực hành xanh của doanh nghiệp tại địa phương, qua đó, khuyến nghị các địa phương thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. (Congthuong.vn 02/5, Nguyễn Hòa)[Về đầu trang](#)

TP HCM vận hành chính thức phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo

UBND TP HCM vừa có chỉ đạo triển khai phần mềm hệ thống quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại thành phố và liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, TP HCM đưa vào vận hành chính thức phần mềm hệ thống quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại thành phố và liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo dùng chung cho các sở, ngành; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn, địa chỉ truy cập là <https://kntc.tphcm.gov.vn>.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố chỉ đạo thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng các chức năng trên phần mềm.

Văn phòng UBND TP HCM chủ trì về kỹ thuật, bảo đảm phần mềm hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật theo quy định; kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia do Thanh tra Chính phủ quản lý. Cùng đó, tổ chức hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng, vận hành phần mềm.

Văn phòng UBND TP HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Quy chế sử dụng phần mềm, trình UBND TP HCM ban hành trong tháng 5/2024. (Nld.com.vn 02/5, Phan Anh)[Về đầu trang](#)

TP.HCM cấm công chức đòi giấy xác nhận đổi tên khu phố khi giải quyết thủ tục hành chính

Đó là nội dung nêu từ văn bản chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính và đăng ký cư trú trong triển khai nghị quyết 11 của HĐND TP.HCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp vừa được UBND TP.HCM ban hành.

UBND TP yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân phải xác nhận, cung cấp những giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi tên đơn vị hành chính theo nghị quyết 11.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện việc điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cập nhật hồ sơ, dữ liệu đang quản lý để thống nhất với các loại giấy tờ của công dân có thông tin địa chỉ cư trú thay đổi theo nghị quyết mới, nhằm phục vụ các hoạt động giao dịch của công dân.,

Công an TP.HCM được giao chủ trì tạo điều kiện, hỗ trợ những trường hợp người dân có yêu cầu điều chỉnh thông tin cư trú, thông tin trong căn cước công dân và những giấy tờ liên quan khác. Thu phí về thủ tục hành chính đối với những trường hợp này theo đúng quy định.

UBND TP.HCM giao các quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung làm tốt công tác quản lý cư trú, tổ chức rà soát, thống kê, đồng bộ hóa thông tin dữ liệu cư trú công dân đối với các đơn vị hành chính được thành lập, chia tách, sáp nhập theo nghị quyết 11.

Đảm bảo dữ liệu dân cư đúng - đủ - sạch - sống đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. (Tuoitre.vn 02/5, Cẩm Nương)[Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Lào Cai: Xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân

Lào Cai xây dựng chính quyền số nhằm tận dụng tối đa bước tiến của công nghệ hiện đại để thực hiện đồng bộ, thống nhất những giải pháp xây dựng nền hành chính chuyên

nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, tạo nên động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đây, người dân có thể phải nghỉ làm, nghỉ học để đến cơ quan chính quyền địa phương hỏi, tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ xử lý thủ tục hành chính. Với chính quyền số, người dân có thể tìm hiểu các thông tin, văn bản hướng dẫn đăng tải trên mạng để chuẩn bị cho việc tạo hồ sơ. Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào trên môi trường mạng với máy tính hoặc di động cầm tay có kết nối internet.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả tại bộ phận một cửa của 3 cấp với gần 60.000 hồ sơ. 100% phản ánh, kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết và công khai kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử.

Công tác đánh giá qua hệ thống giám sát - đánh giá và đo lường sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa các cấp đã thu nhận ý kiến đánh giá của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Qua theo dõi, đánh giá, 3 tháng đầu năm nay, có 12.326/12.329 ý kiến đánh giá rất hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống.

Ngoài ra, để phát triển chính quyền số, các cơ quan chuyên môn đã phê duyệt danh mục 22 thủ tục hành chính nội bộ thực hiện thí điểm triển khai trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai; triển khai hệ thống phần mềm báo cáo dùng chung của tỉnh cho 8 đơn vị với 17 loại báo cáo; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng có sự chuyển biến tích cực; nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) duy trì khai thác sử dụng hiệu quả...

Theo ông Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, sở đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương và các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp thí điểm nền tảng chính quyền số. Đây là 1 trong 35 nền tảng dùng chung do Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất triển khai và được Lào Cai tiên phong tham gia xây dựng. Nền tảng này đang từng bước được xây dựng, dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. (Baolaocai.vn 02/5, Thuý Phụng - Lê Nam) [Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu quan chức tỉnh Bình Thuận

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có Văn bản số 1159 gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch đối với tài sản

của 12 cá nhân phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Theo Văn bản 1159, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết).

Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp sở ngành có liên quan rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch (không cho chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) đối với tài sản, gồm bất động sản, cổ phần, cổ phiếu của 12 cá nhân.

12 cá nhân bị đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản, gồm ông: Lê Tiên Phương (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), ông Xà Dương Thắng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, cựu Bí thư Huyện ủy Bắc Bình), ông Hồ Lâm (nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận), ông Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận), ông Nguyễn Thanh Cho (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận), ông Lê Nam Hưng (nguyên Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận).

Ông Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục quản lý đất đai Bình Thuận), ông Đỗ Ngọc Điệp (nguyên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết), ông Nguyễn Văn Phong (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận - Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Thuận), ông Nguyễn Xuân Phong (nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận), Hồ Như Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty CP Thẩm định giá Miền Nam chi nhánh Bình Thuận. (Tienphong.vn 02/5, Duy Quang)[Về đầu trang](#)

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổng đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (sinh năm 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng xác định ông Phạm Minh An có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ở gói thầu số 25 của Sở Y tế, đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Quang Trường (sinh năm 1968, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex); khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tuấn Anh (sinh năm 1984, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tạ Thiên

Ân) và Lê Hữu Lễ (sinh năm 1975, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị y tế - Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex), để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Mạnh Hải (sinh năm 1977, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế); Đỗ Hữu Hải (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định liên quan đến gói thầu số 25, các đối tượng trên đã gây thiệt hại ngân sách hơn 18 tỉ đồng. (Laodong.vn 02/5, Thành An)[Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng